

BÁO CÁO THAM LUẬN
Về hoạt động NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020

Đơn vị tham luận
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Kính thưa quý Đại biểu và toàn thể hội nghị!

Hôm nay, NHCSXH tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, trước tiên, tôi xin thay mặt Ban Lãnh đạo chi nhánh NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kính chúc các đồng chí Lãnh đạo NHCSXH cùng toàn thể quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Kính thưa hội nghị!

Được sự phân công của Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin trình bày báo cáo tham luận với chủ đề: Về hoạt động NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, có 8 đơn vị hành chính gồm: 5 huyện (trong đó có 01 huyện đảo), 2 thành phố và 1 thị xã. Diện tích tự nhiên của tỉnh là 1.982 km², dân số 1.148.313 người với 321.007 hộ. Mật độ dân số 580 người/km². Tỉnh BRVT có nhiều tiềm năng và lợi thế quan trọng về vị trí, đất đai, hạ tầng kỹ thuật để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển các ngành kinh tế biển như: công nghiệp dầu khí, sản xuất điện, đạm, cảng biển, du lịch, khai thác và chế biến hải sản..., chính vì vậy tỉnh BRVT có mật độ di dân tự do từ nơi khác chuyển đến làm ăn rất lớn, đây là thực trạng gây không ít khó khăn cho công tác quản lý cũng như triển khai thực hiện các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Trong giai đoạn 2015-2020 nền kinh tế nước ta nói chung và tỉnh BR-VT nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp mùa khô kéo dài, giá nông sản xuống thấp, tình hình dịch bệnh liên tục xảy ra và diễn biến phức tạp trong chăn nuôi gia súc, gia cầm đã khiến nhiều hộ vay vốn thiệt hại nặng nề, mất vốn sản xuất. Đặc biệt là thời điểm cuối năm 2019 đến nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến đời sống của người nông dân, đặc biệt là người nghèo, các đối tượng chính sách. Trong khi đó khách hàng của NHCSXH đa phần là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác... có mức thu nhập thấp và không ổn định, thường xuyên đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, mất mùa, làm ăn thua lỗ, ... do vậy tín dụng chính sách của NHCSXH cũng tiềm ẩn những rủi ro, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của chi nhánh, nhưng sự vượt

khó, đoàn kết, động viên toàn thể CBNV thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Kết quả hoạt động của đơn vị giai đoạn 2015-2020:

** Kết quả thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội*

Đến ngày 22 tháng 6 năm 2020 tổng nguồn vốn tín dụng chính sách NHCSXH đang quản lý 2.996 tỷ đồng, tăng 1.686 tỷ đồng (+128,7%) so với cuối năm 2014. Trong đó:

- Nguồn vốn huy động được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 329 tỷ đồng, tăng 263 tỷ đồng (+398,5%) so với cuối năm 2014;

- Nguồn vốn tăng trưởng dư nợ đạt 2.667 triệu đồng, tăng 1.423 tỷ đồng (+114,4%) so với cuối năm 2014. Trong đó:

+ Nguồn vốn NHCSXH Việt Nam giao 1.643,6 tỷ đồng, tăng 569 tỷ đồng so với cuối năm 2014.

+ Nguồn vốn ủy thác địa phương đạt 1.024 tỷ đồng, tăng 854 tỷ đồng so với cuối năm 2014.

Tổng doanh số cho vay: 4.726 tỷ đồng, với hơn 189 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn; Tổng doanh số thu nợ: 3.487 tỷ đồng NHCSXH đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, các ngành các cấp tái đầu tư cho vay kịp thời.

Tổng dư nợ cho vay 11 chương trình tín dụng chính sách NHCSXH tỉnh đang quản lý đến ngày 22/6/2020 đạt 2.502 tỷ đồng với hơn 69 nghìn khách hàng đang vay vốn, tăng 1.264 tỷ đồng (+102,1%) so với cuối năm 2014. Trong đó, dư nợ nguồn vốn Trung ương đạt 1.576 tỷ đồng, tăng 503 tỷ đồng (+46,9%) so với cuối năm 2014; Dư nợ nguồn vốn địa phương đạt 926 tỷ đồng, tăng 761 tỷ đồng (+461,2%) so với cuối năm 2014.

Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh đến ngày 22/6/2020 là 7,3 tỷ đồng, chiếm 0,29%/ tổng dư nợ, giảm 2,8 tỷ đồng so với cuối năm 2014. Trong đó, nợ quá hạn là 1,8 tỷ đồng, chiếm 0,07%/ tổng dư nợ, giảm 2,5 tỷ đồng so với cuối năm 2014. Chất lượng tín dụng tại NHCSXH tỉnh BRVT trong thời gian qua luôn được cải thiện và đạt thành tích tốt, nợ quá hạn và nợ khoanh hàng năm giảm, tỷ lệ nợ quá hạn duy trì dưới 0,1%. UBND tỉnh, trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh luôn quan tâm và chỉ đạo thường xuyên trong công tác kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, đặc biệt các hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả và có trách nhiệm trả nợ đúng hạn. Chính vì vậy, nguồn vốn thông qua NHCSXH tỉnh để cho vay luôn được bảo toàn và phát triển.

Qua 5 năm thực hiện 11 chương trình tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã mang lại hiệu quả thiết thực, NHCSXH đã phối hợp với chính quyền địa phương, các cấp Hội đoàn thể và các ngành có liên quan giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn SXKD; vay vốn để trang trải chi phí học tập cho HSSV; Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo việc làm, duy trì việc làm cho hàng nghìn lao động; Giải quyết cho các hộ ở nông thôn vay vốn để đầu tư xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh; Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập thấp vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả từ năm 2015-2019 tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo, đã giúp cho hơn 17 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh giảm 6,76%, đưa tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chung toàn tỉnh từ 8,2% đầu giai đoạn xuống còn 1,44% vào cuối năm 2019. Thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 45 xã đã đăng ký với tổng dư nợ hơn 1.463 tỷ đồng, với trên 42,5 nghìn hộ vay vốn, chiếm tỷ lệ 63%/tổng dư nợ toàn chi nhánh, qua đó cùng với các ngành các cấp góp phần giúp cho 36 xã được công nhận nông thôn mới với dư nợ hơn 1.225 tỷ đồng/ 34,2 nghìn hộ vay. Đồng vốn tín dụng chính sách đã đi vào vùng sâu, vùng xa, đến với người dân kịp thời, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm tệ nạn xã hội, ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”; Qua đó, góp phần phân đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đánh giá cao, được sự ủng hộ của các ngành các cấp, được nhân dân đồng tình.

** Kết quả thực hiện các phong trào thi đua- khen thưởng*

Công tác thi đua, khen thưởng luôn được Cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc rất quan tâm sâu sát và coi trọng chất lượng. Do đó, đã phát động các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của đơn vị của đơn vị, qua các phong trào thi đua chất lượng công tác ngày càng được nâng cao đem lại hiệu quả thiết thực.

Hàng năm, căn cứ vào các văn bản phát động thi đua của TW, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chi nhánh đã phát động các phong trào thi đua tháng, quý, 6 tháng, năm và các đợt thi đua chuyên đề như “thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; “thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”; “thi đua củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng và hoạt động giao dịch xã”; “thi đua thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư”; “thi đua cán bộ chi nhánh NHCSXH tỉnh BRVT rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”; “Cán bộ, viên chức và người lao động NHCSXH tỉnh Bà Rịa - vũng Tàu thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Bên cạnh đó, chi nhánh luôn khuyến khích CBNV, NLD trong toàn chi nhánh tích cực tham gia thực hiện các đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến công việc. Từ năm 2015-2019 chi nhánh đều có các sáng kiến được công nhận và áp dụng làm tăng hiệu quả công tác, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đề ghi nhận sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với hoạt động NHCSXH, giai đoạn 2015-2020 Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách và Bằng khen trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng Chính sách xã hội.

Ngoài ra, giai đoạn 2015-2020 chi nhánh có 28 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 07 bằng khen của Thống đốc NHNN; 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng; 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì; Tập thể chi nhánh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì; và nhiều Cờ thi đua, Bằng khen, giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH, UBND tỉnh và NHNN tỉnh trao tặng.

** Kết quả thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến*

Trong phong trào thi đua, việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một biện pháp quan trọng để duy trì phát triển phong trào thi đua. Việc tuyên truyền, bồi dưỡng, giữ vững, phát huy và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt trong thời gian qua đã được Chi nhánh quan tâm chú trọng và mang lại hiệu quả tốt. Chi nhánh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tại đơn vị, qua đó đã nêu gương, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giai đoạn 2015-2020 Chi nhánh có 01 cá nhân đạt danh hiệu gương điển hình tiên tiến toàn quốc

** Hoạt động của các tổ chức đoàn thể*

Công tác phát triển Đảng luôn được chi nhánh quan tâm, hàng năm đã giới thiệu các Đoàn viên ưu tú để Đảng bộ xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Qua 05 năm đã giới thiệu và kết nạp 22 Đảng viên, nâng tổng số Đảng viên hiện nay toàn chi nhánh 46 người. Hàng năm luôn được Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Tổ chức Công đoàn thường xuyên phối hợp cùng chính quyền trong việc phát động các phong trào thi đua. Tham gia các phong trào thể thao do Công đoàn NHCSXH, NHNN chi nhánh tỉnh tổ chức, được Công đoàn cấp trên đánh giá hàng năm là Công đoàn đạt trong sạch vững mạnh.

Nguyên nhân kết quả đạt được:

NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của NHCSXH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các Sở ngành có liên quan; Ban Đại diện HĐQT luôn quan tâm, theo dõi và chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy trình của NHCSXH để đảm bảo vốn vay đúng đối tượng thụ hưởng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tạo điều kiện cho Chi nhánh hoạt động đạt hiệu quả.

Chi nhánh đã tham mưu cho Ban đại diện HĐQT kịp thời phân bổ chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, của UBND tỉnh, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, Tổ TK&VV triển khai kịp thời không để tồn đọng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu NHCSXH Việt Nam, UBND tỉnh giao.

Các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác đã triển khai thực hiện tốt các nội dung ủy thác với NHCSXH; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng tín dụng nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

Với mạng lưới 82 điểm giao dịch và 1.642 tổ TK&VV tại 557 thôn, ấp, khu phố do các tổ chức Hội quản lý đã phục vụ việc vay trả kịp thời của hộ vay tránh đi lại xa xôi tốn kém đã tạo lòng tin đối với người dân, với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tin tưởng và đánh giá cao.

Tập thể CBCNV NHCSXH từ tỉnh đến huyện tâm huyết với nghề, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2020-2025

Để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tại NHCSXH tỉnh, phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm qua, NHCSXH tỉnh đề xuất các cấp, các ngành xem xét thực hiện một số giải pháp giai đoạn 2020-2025 như sau:

- NHCSXH tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 01/8/2016 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các văn bản có liên quan (trọng tâm là nâng cao chất lượng tín dụng; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương,...).

- NHCSXH phối hợp với chính quyền địa phương và Sở, ban, ngành, các Hội đoàn thể tích cực huy động các nguồn vốn để cho vay; phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn cách SXKD, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giúp người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Nâng cao chất lượng hoạt động của Điểm giao dịch xã. Củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động ủy thác; kiện toàn và nâng chất hoạt động của Tổ TK&VV.

- Các Hội đoàn thể tăng cường công tác quản lý Tổ TK&VV, kiểm tra sử dụng vốn của người vay nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại; thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội, Ban quản lý Tổ TK&VV.

- Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách của Ban đại diện, công tác kiểm tra chuyên đề và giám sát từ xa.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua theo từng đợt, từng giai đoạn, làm công tác thi đua thật sự trở thành động lực góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng tuyên truyền người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến, tổng kết đánh giá khen thưởng nhằm động viên kịp thời.

- Thường xuyên phối hợp với cơ quan báo, đài, chính quyền địa phương và Hội đoàn thể nhận ủy thác đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách, các mô hình làm ăn hiệu quả, các chủ trương, chính sách mới, về quyền và nghĩa vụ của hộ vay vốn,...Đẩy mạnh việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn để đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân nguồn vốn và hoạt động tín dụng chính sách ở địa phương.

Cuối cùng, tôi xin kính chúc các đồng chí Lãnh đạo NHCSXH cùng toàn thể quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!